

สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรืออธิการบดี แจ้งให้ทราบ</p>	<p>ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัย ได้ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting ขานชื่อรายงานตัว เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาครบองค์ประชุม ประธานที่ประชุมได้เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้</p> <p>ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>๑. ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวาระที่ ๔.๘ พิจารณารายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน ๘ หน่วยงาน (วาระลับ) ประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอถอนระเบียบวาระการประชุม และขอขยายระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงาน</p> <p>๒. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีแนวคิดจะลดเกณฑ์มาตรฐานการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วคือ การเผยแพร่ผลงานวิชาการ เดิมมีการกำหนดไว้ว่าการเผยแพร่ผลงานวิชาการในประเทศ เช่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะต้องเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑ ด้านสังคมศาสตร์ จะต้องเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑ หรือกลุ่มที่ ๒ ก็ได้ เป็นต้น ในปัจจุบันจะมีการตัดเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารในฐานข้อมูล TCI ออก แต่จะให้คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) เป็นผู้พิจารณาคุณภาพของวารสารตามหลักสากล โดยพิจารณาว่าวารสารนั้นมีการตีพิมพ์เผยแพร่สม่ำเสมอมากน้อยเพียงใด มีกองบรรณาธิการ มีการตรวจสอบบทความ ที่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด รวมทั้งการตั้งคณะบรรณาธิการที่เป็นผู้พิจารณาบทความลงในวารสาร</p> <p>ในทางปฏิบัติช่วงเริ่มต้นอาจจะเป็นเรื่องที่ยาก หากแต่ก็ส่งผลดีต่อผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่ไม่จำเป็นต้องเผยแพร่ผลงานในวารสารในฐานข้อมูล TCI ซึ่งจะได้ทราบในรายละเอียดต่อไป</p> <p>๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีแนวคิดจะเพิ่มการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการโดยไม่ต้องอาศัยผลงานทางวิชาการตามที่เคยกำหนดไว้ ส่วนใหญ่เป็นด้านศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ได้รับข้อคิดเห็นว่า การทำผลงานทางวิชาการในเชิงวิจัยหรือเชิงวิชาการของอาจารย์ด้านศิลปกรรมศาสตร์ ตามที่ ก.พ.อ.</p>	

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>กำหนด เป็นเรื่องที่ยาก ดังนั้นจึงได้ให้ศึกษาข้อมูลว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ มากน้อยเพียงใด ณ เวลานี้อยู่ระหว่างการสอบถามความคิดเห็น</p> <p>๔. คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบงบประมาณตามที่สภามหาวิทยาลัย อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เสนอของบประมาณด้านการ อุดมศึกษา จำนวน ๑๑๔,๐๐๐ ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว</p> <p>อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีนำเสนอ แผนการบริหารงานบุคคลของ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย</p> <p>การดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การจัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นของข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาต่อเพื่อให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น ๕. ทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะเวลา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ๖. จัดทำแผนพัฒนาตัวชี้วัดรายบุคคล และจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ของบุคลากร <p>มติที่ประชุม: รับทราบ</p>	
๒	<p>เรื่องรับรองรายงานการประชุม</p> <p>๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔</p>	<p>มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยให้แก้ไขตามที่ประชุมได้มีข้อแก้ไข</p>	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย
๓	<p>เรื่องสืบเนื่อง</p> <p>๓.๑ การดำเนินการตามมติที่ประชุม ๓.๑.๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ว่าด้วยการเทียบตำแหน่ง ทางวิชาการของพนักงานใน สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>๓.๑.๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และ ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	<p>สรุปสาระสำคัญ : สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบออกข้อบังคับ จำนวน ๒ ข้อบังคับ รายละเอียด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ฝ่ายเลขานุการและนิติกร ได้ ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามออก ข้อบังคับเรียบร้อยแล้ว ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฝ่ายเลขานุการและนิติกร ได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามออกข้อบังคับเรียบร้อยแล้ว <p>มติที่ประชุม: รับทราบการดำเนินการ</p>	

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
๔	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๔.๑ พิจารณานุมัติให้ปริญญา แก่ ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓	มติที่ประชุม : อนุมัติให้ปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ จำนวน ๕ ราย คือ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน ๕ ราย มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะได้อนุมัติการสำเร็จการศึกษา คือ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ หมายเหตุ : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ ๔.๑	ฝ่ายวิชาการ
	๔.๒ ขอรื้อหรือ เรื่อง องค์ประกอบของ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	มติที่ประชุม: ๑. มอบหมายให้คณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมายไป พิจารณาดำเนินการ ดังนี้ ๑) ศึกษาองค์ประกอบคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ร.ม.) เทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ว่าเป็น องค์ประกอบที่เหมาะสมหรือไม่ ๒) หากเกิดกรณีที่มีการตัดสินใจไม่เป็นเอกฉันท์ จะมีกระบวนการ อย่างไร จะให้สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาการตัดสินใจด้วยหรือไม่ ๒. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ประสานงานกับ ผู้ที่ดูแลงานบริหารงานบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเลขานุการ ก.อ.ร.ม. ได้รวบรวม ข้อมูลการปฏิบัติงานของ ก.อ.ร.ม. ที่ผ่านมามีทั้งหมดกี่เรื่อง และมีการตัดสินใจ อย่างไร นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเมื่อแล้วเสร็จ	คณะกรรมการ กลั่นกรองด้าน กฎหมาย/ เลขานุการ ก.อ.ร.ม.
	๔.๓ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	ถอนระเบียบวาระการประชุม	
	๔.๔ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์	มติที่ประชุม: ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ดังนี้ ๑. อธิการบดี (ประธานกรรมการโดยตำแหน่ง) ๒. รองศาสตราจารย์พรเทพ ถนอมแก้ว (กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ๓. นายดุลยเทพ ภัทรโกศล (กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ๔. นางสาวฐิติยาภรณ์ ยงมงคล (กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ๕. รองศาสตราจารย์นิมิตร ศุภไพบุลย์ (กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ๖. นางกาญจนาศรี สิงห์ภู (กรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ๗. กรรมการจากผู้แทนผู้บริหารจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ๘. กรรมการจากผู้แทนผู้บริหารจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ๙. กรรมการจากผู้แทนผู้บริหารจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ๑๐. กรรมการจากผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ ๑๑. กรรมการจากผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน ๑๒. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ๑๓. รองอธิการบดีที่กำกับดูแล ด้านการบริหาร กรรมการและเลขานุการ ๑๔. นายสว่างวงศ์ หมายเทียมกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ	ฝ่ายบริหาร

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๒. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ ๙ (๓) และ (๔) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	
	<p>๔.๕ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน การเงิน การจัดหารายได้ จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์</p>	<p>มติที่ประชุม: ๑. เสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน การเงิน การจัดหารายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดังนี้</p> <p>๑) นางวิภาจรรย์ พุทธิมิลินประทีป (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) ประธานกรรมการ</p> <p>๒) นางนันทิยา แสงโสภภาพรรณ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) รองประธาน</p> <p>๓) นางสาวสุธีรา กิจนาบุรณ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) กรรมการ</p> <p>๔) นายอดุลย์ คำชู (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) กรรมการ</p> <p>๕) อธิการบดี กรรมการ</p> <p>๖) รองอธิการบดีที่กำกับดูแล ด้านการวางแผน กรรมการ</p> <p>๗) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ</p> <p>๘) ตัวแทนคณบดี กรรมการ</p> <p>๙) รองอธิการบดีที่กำกับดูแล ด้านการบริหาร กรรมการและเลขานุการ</p> <p>๒. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการตาม (๘) ซึ่งเลือกกันเองจำนวนหนึ่งคน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการบริหารงานการเงิน การจัดหารายได้ จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙</p>	ฝ่ายบริหาร
	<p>๔.๖ ขอรื้อกรณีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามข้อ ๔ ของระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>มติที่ประชุม: กรณีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (TOEFL : JUNIOR) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการออกประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (TOEFL: JUNIOR) รวมถึงการสอบความรู้ภาษาจีน และภาษาอื่น ๆ โดยมีต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน และให้นำเสนอให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	ฝ่ายบริหาร
	<p>๔.๗ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ออกประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (TOEFL: JUNIOR)</p>	<p>ถอนวาระการประชุม</p>	ฝ่ายบริหาร

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
	๔.๘ ขอย้ายระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน ๘ หน่วยงาน	<p>มติที่ประชุม: ๑. เห็นชอบให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขยายระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน ๘ หน่วยงาน ออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔</p> <p>๒. ให้นำเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน ๘ หน่วยงาน ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป โดยไม่ต้องกำหนดเป็นวาระการประชุมลับ</p>	คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
๕	<p>เรื่องอื่น ๆ</p> <p>๕.๑ ความคืบหน้าการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์</p>	<p>สรุปสาระสำคัญ: ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มีประเด็นคำถามเกี่ยวกับความคืบหน้าการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์</p> <p>เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการประสานกับสำนักนิติการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักนิติการให้ข้อมูลว่า ตามที่มีข้อร้องเรียนผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สำนักนิติการได้ดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ประเด็นการร้องเรียนฟังไม่ขึ้น จึงได้ดำเนินการเสนอยุติเรื่องร้องเรียน ให้ปลัดกระทรวงฯ ลงนาม เพื่อจะได้ดำเนินการนำความกราบบังคมทูลโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่อไป</p> <p>ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เนื่องจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีการปรับโครงสร้างงานภายในกระทรวงใหม่ ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งกระบวนการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำเนินการมาถึงขั้นตอนการเสนอให้ปลัดกระทรวงฯ พิจารณาลงนามในหนังสือเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการขอเสนอโปรดเกล้าฯ</p> <p>มติที่ประชุม: รับทราบ</p>	ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
	๕.๒ ความก้าวหน้าหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่	<p>สรุปสาระสำคัญ: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ด้านเกษตร ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้เคยมีนโยบายเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ด้านเกษตร โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงให้มากขึ้น และคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้รับไปดำเนินการเป็นหลักสูตรนำร่อง ในปัจจุบันได้มีการดำเนินการอย่างไรบ้าง ให้นำเสนอรายงานความก้าวหน้า ให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบในการประชุมครั้งต่อไป</p> <p>มติที่ประชุม: มอบหมายให้มหาวิทยาลัย โดยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป</p>	คณะเทคโนโลยีการเกษตร

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
	๕.๓ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔	มติที่ประชุม: กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย